

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๑๐๗๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคัดกรองใหม่ ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข  
อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๔๖๖  
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข จำนวน ๑ ชุด  
๒. ประกาศการขยายระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้แจ้ง  
ปฏิทินฉบับปรับปรุง และแนวทางการจัดประชุมรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยคณะกรรมการสถานศึกษา (นร.๐๕) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ขอแจ้งโรงเรียน (ตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย ๑) ว่าได้รับเงินจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัด  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มคัดกรองใหม่ ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ  
ขอให้โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคและงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรผ่านระบบ  
ที่เว็บไซต์ <https://cct.thaieduforall.org> และดำเนินการจ่ายเงินเป็นค่าครองชีพให้นักเรียนตามขั้นตอน  
หลักเกณฑ์ที่สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากำหนด และตามแจ้งประกาศการขยาย  
ระยะเวลาการจ่ายเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) และสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะกำกับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของโรงเรียน  
ให้เป็นไปตามแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ  
แบบมีเงื่อนไข ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาภรณ์ ภูษา)

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

โทร. ๐๙๔๙๒๕๖๖๓๙

ผู้ปฏิบัติ นายชูชาติ พุทธิลา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑